

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

I. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022:

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành:

UBND xã đã bám sát nội dung, yêu cầu tại Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26/12/2021 của Đảng ủy xã Phú Dương; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của HĐND xã Phú Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Đề ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và Chương trình công tác năm 2022; Trong đó, đề ra các nội dung, công việc cụ thể theo từng tháng, quý; Giao các bộ phận, đơn vị tham mưu và phân công các đồng chí lãnh đạo UBND xã chỉ đạo theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng bộ phận, công chức và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện; UBND xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết công việc.

Công tác theo dõi, đôn đốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đã được chú trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND xã đã sắp xếp thời gian hợp lý đến tại thôn, xóm, kiểm tra những vụ việc phát sinh để chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do cấp trên tổ chức và triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với UBND và các phòng, ban của thành phố để nắm bắt nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn xã.

Về xử lý văn bản, đã tiếp nhận 1.229 văn bản đến, ban hành 461 văn bản đi; Các văn bản được ban hành góp phần cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Chỉ đạo Hợp tác xã điều hành công tác sản xuất nông nghiệp tại địa phương; Triển khai kế hoạch sản xuất và thu hoạch vụ Đông Xuân, gieo xạ vụ Hè Thu, đồng

thời thông báo rộng rãi cho nông dân biết được lịch gieo trồng theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường.

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Tài chính- kế toán phối hợp với cán bộ thu thuế, thu Lô quày chợ tăng cường quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương, góp phần đảm bảo kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn.

Quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí. Thường xuyên rà soát nhu cầu bức thiết của người dân để bổ sung điều chỉnh các công trình xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đồng thời chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.

Lĩnh vực Giáo dục- đào tạo được quan tâm chỉ đạo, mặc dù do tình hình chung ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng công tác dạy và học vẫn đảm bảo chương trình và đạt kết quả tốt.

Tăng cường công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng tại Trạm y tế; Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, Tết; Các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cụ thể là: tuyên truyền về thực hiện NVQS, tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, bầu cử Trưởng thôn, Đại hội TDĐT xã,...

Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Công tác quân sự- quốc phòng được quan tâm chỉ đạo; Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tập trung công tác cải cách hành chính, áp dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh và thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại bộ phận “1 cửa hiện đại”. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Chỉ đạo cán bộ, công chức gương mẫu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan. Thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

II. Thực hiện Quy chế làm việc và tổ chức các hội nghị, phiên họp của Ủy ban nhân dân xã:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Mọi hoạt động của UBND xã được đặt dưới sự lãnh đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Thường vụ Đảng ủy và các quy định của pháp luật. Mọi công việc của UBND xã đều được giải quyết đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm đã được phân công theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tích cực nắm tình hình ở các thôn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các bộ phận tham mưu giải pháp giải quyết những công việc tồn đọng.

UBND xã đã chủ động bố trí, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo UBND xã đảm bảo điều hành mọi hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị theo các nội dung chương trình công tác; Đề thông qua, nghe

báo cáo và trực tiếp giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của UBND xã. Các cuộc họp của UBND xã được chuẩn bị nội dung chu đáo, triệu tập đúng thành phần, các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ tham mưu thực hiện của các Bộ phận để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

III. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân xã:

Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và sự giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, luôn tuân thủ chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã quyết định các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của xã.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác luôn tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tham gia giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân xã luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy.

IV. Đánh giá chung:

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN xã và các đoàn thể; nhân dân và chính quyền xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả nhất định. Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022 được duy trì và giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là:

- Việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động đến tình hình sản xuất và đời sống nhân dân; một số ngành bị ảnh hưởng như thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp,...

- Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất vụ Đông Xuân trước diễn biến thời tiết thất thường chưa kịp thời.

- Công tác, lãnh chỉ đạo có lúc chưa cương quyết. Việc xử lý công chức vi phạm quy chế làm việc chưa nghiêm.

V. Nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức và hoạt động của UBND xã 6 tháng cuối năm 2022:

1. Tiếp tục bám sát nội dung, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; bàn bạc, thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chủ động thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ

diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch phát sinh, lây lan.

3. Đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý hiện trạng đất đai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hoàn thành kế hoạch xây dựng các công trình năm 2022 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

4. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp; điều hành chặt chẽ, tiết kiệm và linh hoạt ngân sách nhà nước. Thường xuyên rà soát tình hình thu, chi ngân sách để có giải pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả, đảm bảo tốt các mục tiêu phát triển của địa phương.

5. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường. Chỉ đạo các trường làm tốt công tác chiêu sinh và kế hoạch năm học mới 2022-2023. Nâng cao chất lượng phát thanh tuyên truyền; Chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa; Hoàn thiện các thủ tục để công nhận mới và phúc tra thôn, làng, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Phát động phong trào thể dục thể thao. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19. Triển khai các kế hoạch về nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm.

6. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực các ngày lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Chỉ đạo rà soát lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội. Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm ngăn chặn và xử lý những trường hợp cán bộ, công chức gây những nhiễu, phiền hà cho nhân dân và nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng đi vào nền nếp, đạt chất lượng. Chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chủ động tham mưu của công chức chuyên môn, gắn với trách nhiệm trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thu Hằng

